

Số 1-2  
2023

Thông tin

# SỨC KHỎE TIỀN GIANG

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam - ngành Y tế đổi mới, năng động để tiếp tục phát triển (Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Y tế)



Lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang



Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang

# Tiền Giang: Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Ngày 01/2/2023, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khởi công đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại khu quy hoạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang thuộc xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Đến dự Lễ có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.



Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang đến dự lễ khởi công

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang, khối nhà chính của Trung tâm cao 7 tầng và 1 tầng hầm, với diện tích sàn trên 12.500m<sup>2</sup> và các công trình phụ trợ liên quan như: hàng rào, bãi đỗ xe, sân, đường giao thông nội bộ... Tổng mức đầu tư của dự án trên 173 tỷ đồng, trong đó, giá trị gói thầu thi công xây dựng trên 137,8 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, công trình cấp 2. Tổng diện tích khu đất xây dựng trên 5.000m<sup>2</sup>.

Sau khi hoàn thành, Trung tâm là trụ sở làm việc của 3 đơn vị gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Dự kiến thời gian thi công dự án trong khoảng 11 tháng và hoàn thành trong tháng 12/2023.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: với trách nhiệm là chủ đầu tư, đơn vị sẽ quản lý chặt chẽ quá trình triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và công năng sử dụng của công trình; lập kế hoạch theo dõi và kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan dự án như: chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn lao động, vệ sinh môi trường...

Thay mặt ngành Y tế, ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế cho biết: qua đại dịch COVID-19, chúng ta thấy rằng cơ sở vật chất và nguồn lực y tế cho công tác dự phòng nói chung và hoạt động phòng chống dịch bệnh nói riêng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu khi dịch bệnh bùng phát, lan rộng. Cho nên, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hệ dự phòng là hết sức cần thiết. Việc xây dựng công trình Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cần thiết cho hệ thống dự phòng của tỉnh. Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang được xây dựng và đưa vào sử dụng, cùng với Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang 1.000 giường, sẽ nâng cao chất lượng phục vụ y tế của tỉnh nhà với các phương tiện, điều kiện và chuyên khoa sâu được phát triển, góp phần giúp cho ngành Y tế nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Nhà thầu, các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Ngành Y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sớm đưa công trình đi vào khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Thanh Hoàng

## ĐẢNG LÀ ÁNH SÁNG

Đảng cho ta trái tim hồng  
Sắc son gìn giữ Con rồng Châu tiên.  
Tung bay trên khắp mọi miền  
Lá cờ Tổ quốc trung kiên anh hào.  
Sáng trong ý chí giương cao  
Độc lập, tự chủ vui nào vui hơn.  
Biển trời, đất nước giang sơn  
Cháu, Con có được nhớ ơn tới Người.  
Dựng xây cuộc sống đẹp tươi  
Ngọn cờ của Đảng tuyệt vời sáng soi.  
Muôn dân, trăm họ giống nòi  
Tự hào tạc nguyện những lời dạy khuyên.  
Dân giàu, nước mạnh có nên  
Vững chèo tay lái con thuyền Đảng ta.  
Hạnh phúc, no ấm muôn nhà  
Bình yên biên ải, đảo xa trong ngoài.  
Đẹp như ánh nắng ban mai  
Đảng là tất cả tương lai huy hoàng.  
Bạn bè thế giới giao bang  
Ký kết, hợp tác mở mang thân tình.  
Đảng là tất cả quanh vinh  
Là sợi chỉ đỏ cứu tinh cho đời./.

Như Hoa

TYT Long Hòa, TX Gò Công

## Lễ hội Xuân hồng 2023:

### "Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc"

Nhằm kêu gọi mọi người tham gia hiến máu, cung cấp đủ nhu cầu máu điều trị cho người bệnh trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 54/CTĐ, ngày 29/12/2022 về tổ chức chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện "Lễ hội Xuân Hồng năm 2023" đến 11 huyện, thị xã, thành phố. Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết được diễn ra từ 15/12/2022 đến 15/02/2023 với thông điệp "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc".

Tại thành phố Mỹ Tho, "Lễ hội Xuân Hồng" được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thành phố vào ngày 19/02/2023 và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân. Đã có trên 400 lượt người đến đăng ký và tiếp nhận được 342 đơn vị máu loại 350ml. Trong Chiến dịch, toàn tỉnh đã tổ chức 14 cuộc tiếp nhận hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 2.069 đơn vị máu, đạt 20,69% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, góp phần phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh. Thời gian qua, với sự quan tâm của toàn xã hội, hoạt động hiến máu tình nguyện đã có nhiều bước phát triển, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và người dân trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Thông điệp "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc" đầy ý nghĩa sâu sắc nhằm trân trọng tri ân, ghi nhận những tấm lòng nhân ái sẵn sàng hiến tặng những đơn vị máu quý giá của mình, như món quà lì xì đầy may mắn ngay đầu năm mới tới người bệnh, góp phần mang lại niềm vui cho cộng đồng và chính bản thân người hiến máu./.

Thu Uyên

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

# 10 ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGÀNH Y TẾ 2022

Năm 2022, các hoạt động chuyên môn, các chỉ tiêu cơ bản của ngành Y tế đều đã đạt kế hoạch được giao. Khái quát hoạt động của ngành Y tế trong năm 2022, có 10 điểm nổi bật.

1. Sau một thời gian toàn ngành Y tế cùng với cả hệ thống chính trị vất vả và phòng, chống, thì đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát và khống chế trên địa bàn tỉnh kể từ đầu năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

2. Tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đạt tỷ lệ cao, tính đến ngày 27/12/2022 tiêm được: Người từ 18 tuổi trở lên (Mũi 1: 100,2%; Mũi 2: 97,8%; Mũi bổ sung: 8,1%; Mũi 3: 79,9; Mũi 4: 91,7%). Người từ 12 đến dưới 18 tuổi (Mũi 1: 111,8%; Mũi 2: 109,3%; Mũi 3: 83,1%). Người từ 5 đến dưới 12 tuổi (Mũi 1: 101,0%; Mũi 2: 92,9%); qua đó, cùng với việc triển khai điều trị người nhiễm COVID-19 theo mô hình tháp 03 tầng, chuyển đổi một phần công năng các bệnh viện/TTYT để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, đã góp phần rất lớn trong hạn chế người nhiễm COVID-19, ứng phó tích cực với các biến chủng mới của SARS-CoV-2, từng bước đưa viêm đường hô hấp do SARS-CoV-2 trở thành bệnh đặc hữu.

3. Năm 2022, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế các cấp đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao trong năm. Cụ thể như là:

Số bác sĩ/vận dân đạt 7,44/chỉ tiêu 7,4 (100,01%).

Giường bệnh viện/vận dân đạt 24/chỉ tiêu 24 (100%).

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100%/chỉ tiêu 100% (100%).

Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93%/chỉ tiêu 93% (100%).

Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đạt 12,4%/chỉ tiêu 12,4% (100%).

Tốc độ tăng dân số đạt 0,8%/chỉ tiêu 0,8% (100%).

Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng đạt dưới 0,3%/chỉ tiêu 0,3% (100%).

Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đạt 100%/chỉ tiêu 100% (100%). Tỷ lệ nước thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%/chỉ tiêu 100% (100%).

4. Trong năm 2022, toàn tỉnh tăng cường tuyên truyền các quy định của Luật An toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, qua đó, đã góp phần giúp cho tỉnh kiểm soát tốt lĩnh vực an toàn thực phẩm, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

5. "Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện" của Bộ Y tế đã được các bệnh viện thực hiện tốt và ngày càng đạt những chỉ số cao, đánh giá được thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện tốt các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Năm 2022, 100% các bệnh viện trong ngành Y tế Tiền Giang đều đạt tiêu chí chất lượng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế và giữ vững tiêu chí mức 3, 100% các cơ sở Y tế đảm bảo tốt tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85%.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Y tế, cải cách hành chính hướng đến phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ngành đã triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu với phần mềm thống kê Y tế toàn quốc; triển khai thống kê Y tế điện tử; triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân lực Y tế; xây dựng hồ sơ bệnh án điện tử; kết nối dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh qua hệ thống PACS.

7. Công tác Đấu thầu thuốc, vật tư tiêu hao, vắc-xin, sinh phẩm, hóa chất năm 2022 được thực hiện tốt, cung ứng tương đối đầy đủ cho nhu cầu sử dụng của các đơn vị trong ngành Y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh (trong đó có dịch COVID-19) trên địa bàn tỉnh. Hai công ty Dược phẩm của tỉnh phát huy tốt mạng lưới phân phối, đầu tư cơ sở, thiết bị, công nghệ cho sản xuất nâng cao chất lượng và không ngừng phát triển để cung ứng thuốc cho các cơ sở điều trị trong và ngoài tỉnh.

8. Ngày 30/11/2022, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt hơn 350 cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế từ tỉnh đến cơ sở. Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang khẳng định: Nghề y là một nghề rất đặc biệt và cao quý trong xã hội. Không có nghề nào lại đi vào đời sống con người một cách sâu sắc và cấp thiết như nghề y. Trong những năm gần đây, ngành Y tế tỉnh Tiền Giang đã được đầu tư, xây dựng, đào tạo đội ngũ thầy thuốc có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cao, vững tay nghề, chắc niềm tin, đem lại sự hài lòng cho người dân khi đến các bệnh viện khám và điều trị bệnh. Mặt khác, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên và cán bộ quản lý ngành Y tế của Tiền Giang đã trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, luôn nỗ lực phấn đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy cống hiến; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, mang lại hạnh phúc cho mọi người; tiếp cận nhanh và làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến, góp phần ngăn chặn được các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh nguy hiểm, không để lây lan diện rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, lực lượng chủ lực, tuyến đầu vẫn là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế đã nỗ lực, đóng góp, cống hiến, không ngại khó khăn, không kể hy sinh của các đồng chí trên tuyến đầu chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh cũng biểu dương và bày tỏ sự tin tưởng, trân trọng đối với lực lượng y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của ngành Y tế là những tấm gương sáng về sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để không chỉ giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại trong lòng người dân những tình cảm ấm áp, những kỷ niệm khó quên, những suy ngẫm tốt đẹp về tình người, về đạo lý nhân sinh.

Đây là sự kiện rất quan trọng, hết sức có ý nghĩa và vô cùng cảm động được tổ chức lần đầu tiên kể từ sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, qua đó, đã khích lệ và động viên rất lớn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế sau một thời gian đối phó vất vả và với đại dịch COVID-19.

9. Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang hạng I quy mô 1.000 giường bệnh đã hoàn tất thi công xây dựng và nghiệm thu vào tháng 07 năm 2022. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tổ chức di dời và vận hành triển khai hoạt động từ 15 tháng 02 năm 2023, qua đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần nâng cao vị thế của ngành Y tế Tiền Giang trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

10. Lễ Khởi công công trình Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang được tổ chức ngày 01/02/2023 là sự kiện quan trọng của tỉnh nói chung và ngành Y tế nói riêng, mà khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần bổ sung nguồn lực hết sức cần thiết cho hệ thống dự phòng của tỉnh nhà./.

BSCKII. Trần Thanh Thảo  
Giám đốc Sở Y tế

# CẬP NHẬT PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI BỊ SUY GIẢM MIỄN DỊCH KHI CÁC DÒNG PHỤ OMICRON ĐANG LƯU HÀNH

*Nếu bạn có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc sống với người bị suy giảm miễn dịch, hãy áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp bao gồm nhận liều vắc-xin COVID-19 cập nhật, cải thiện hệ thống thông gió và dành thời gian ở ngoài trời, tìm hiểu về các địa điểm xét nghiệm và các lựa chọn điều trị trước khi bị phơi nhiễm hay bị bệnh, kiểm tra nếu đã tiếp xúc hoặc có các triệu chứng, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách ở nơi đông người.*

Kể từ ngày 20/01/2023, trên 90% các biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành ở Hoa Kỳ, cụ thể là các dòng phụ Omicron BQ.1, BQ.1.1, XBB và XBB.1.5, không còn nhạy cảm với việc sử dụng kết hợp kháng thể đơn dòng Tixagevimab và Cilgavimab (Evusheld) để dự phòng trước phơi nhiễm chống lại nhiễm trùng SARS-CoV-2. Ngày 26/01/2023, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã thông báo Evusheld hiện không được phép sử dụng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm đối với việc lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Hoa Kỳ. Một số người bị suy giảm miễn dịch có nhiều khả năng mắc bệnh COVID-19 hơn hoặc bị bệnh trong thời gian dài hơn.

Mọi người có thể bị suy giảm miễn dịch do tình trạng bệnh lý, do dùng thuốc hoặc phương pháp điều trị ức chế miễn dịch có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng bao gồm như điều trị tích cực các khối u đặc và các khối u ác tính về huyết học. Các khối u ác tính về huyết học liên quan đến phản ứng kém với vắc-xin COVID-19 bất kể tình trạng điều trị hiện tại. Tình trạng cấy ghép tạng đặc và dùng liệu pháp ức chế miễn dịch. Sử dụng liệu pháp thụ thể kháng nguyên chimeric (CAR) tế bào hoặc ghép tế bào gốc tạo máu trong vòng 2 năm kể từ khi cấy ghép hoặc dùng liệu pháp ức chế miễn dịch. Suy giảm miễn dịch nguyên phát vừa hoặc nặng như bệnh suy giảm miễn dịch biến đổi thông thường, suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng, hội chứng DiGeorge, hội chứng Wiskott-Aldrich. Nhiễm HIV giai đoạn nặng hoặc không được điều trị. Điều trị bằng corticosteroid liều cao, thuốc alkyl hóa, thuốc chống chuyển hóa, thuốc ức chế miễn dịch liên quan đến cấy ghép, thuốc hóa trị liệu ung thư được phân loại là ức chế miễn dịch nghiêm trọng, ức chế yếu tố khối u (TNF) và các tác nhân sinh học khác.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh (CDC) Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả những người đủ điều kiện từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm 1 liều nhắc lại hóa trị 2. Những người đủ điều kiện nhận liều nhắc lại hóa trị hai nếu họ từ 6 tháng đến 5 tuổi và đã hoàn thành loạt vắc-xin cơ bản Moderna COVID-19 trên 2 tháng trước đó. Những người từ 6 tháng đến 4 tuổi và đã nhận được 2 liều vắc-xin chính Pfizer COVID-19 trước đó trên 8 tuần có thể nhận được liều nhắc lại hóa trị hai làm liều thứ ba của họ.

Đối với những người bị suy giảm miễn dịch và các thành viên trong gia đình họ cũng như những người tiếp xúc gần, các biện pháp phòng ngừa bao gồm đeo khẩu trang chất lượng cao và vừa vặn, duy trì khoảng cách với những người khác (trên 1,8 m), cải thiện hệ thống thông gió trong nhà, thực hành rửa tay thường xuyên và xây dựng kế hoạch chăm sóc, nên được xem xét ngoài việc nhận liều nhắc lại hóa trị hai. Điều quan trọng là phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách với những người khác nếu không thể tránh những không gian đông đúc trong nhà. Ngoài ra, nên sử dụng các biện pháp can thiệp đơn giản để cải thiện hệ thống thông gió trong các tòa nhà và giảm lây truyền SARS-CoV-2 bằng cách cải thiện luồng không khí. CDC đã phát triển các công cụ tương tác để giúp xác định các cách cải thiện hệ thống thông gió trong nhà. Đèn chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím trong ống dẫn cũng có thể được thêm vào hệ thống điều hòa không khí và thông gió sưởi ấm trong nhà để vô hiệu hóa SARS-CoV-2 khi không khí đi qua hệ thống. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch là cách tốt nhất để loại bỏ vi sinh vật trong hầu hết các tình huống. Nếu không có sẵn xà phòng và nước, thì dung dịch sát trùng tay chứa cồn có chứa trên 60% cồn là một lựa chọn thay thế tốt. Ngoài ra, điều quan trọng đối với những người bị suy giảm miễn dịch là xây dựng kế hoạch chăm sóc với sự tư vấn của bác sĩ, trong trường hợp họ tiếp xúc, có nguy cơ mắc COVID-19. Điều quan trọng là những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình đến nặng, những người có đáp ứng miễn dịch không đầy đủ với việc tiêm vắc-xin COVID-19 và những người có chống chỉ định tiêm vắc-xin COVID-19, hãy thận trọng và nhận ra sự cần thiết của các biện pháp phòng ngừa bổ sung. Ngoài ra, mọi người nên có một kế hoạch chăm sóc bao gồm xét nghiệm ngay khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng COVID-19 và tiếp cận nhanh chóng với thuốc kháng vi-rút nếu phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

Tiêm phòng COVID-19 vẫn là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong liên quan đến SARS-CoV-2. Tất cả mọi người, kể cả những người bị suy giảm miễn dịch và các thành viên trong gia đình cũng như những người tiếp xúc gần với họ, nên cập nhật lịch tiêm vắc-xin COVID-19 và nhận liều nhắc lại cập nhật khi đủ điều kiện. Mặc dù những người bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng có thể không đạt được phản ứng miễn dịch mạnh nhờ vắc-xin, nhưng việc cập nhật thông tin về việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ cung cấp một số biện pháp bảo vệ. Một nghiên cứu gần đây của CDC Hoa Kỳ về dữ liệu sơ bộ cho thấy rằng liều tăng cường hóa trị hai (chống lại cả vi-rút ban đầu gây ra COVID-19 và biến thể Omicron BA.4 và BA.5) cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung chống lại nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng ở những người có khả năng miễn dịch bình thường trước đó đã nhận được 2, 3 hoặc 4 liều vắc-xin đơn hóa trị (chỉ chống lại vi-rút ban đầu gây ra COVID-19).

Những người có các triệu chứng nhẹ đến trung bình của COVID-19, những người ở độ tuổi trên 50, có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, đặc biệt là ức chế miễn dịch từ trung bình đến nặng, hoặc không được tiêm phòng có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng. Bất kể tình trạng tiêm chủng, những người có triệu chứng bị suy giảm miễn dịch, các thành viên trong gia đình và những người tiếp xúc gần với họ nên được xét nghiệm SARS-CoV-2 càng sớm càng tốt và được điều trị trong vòng 5 - 7 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng. Điều trị ngoại trú sớm cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ đến trung bình bằng liệu pháp đầu tay được khuyến nghị, Nirmatrelvir tăng cường Ritonavir hoặc Remdesivir, hoặc liệu pháp bậc hai Molnupiravir, đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đối với COVID-19 nghiêm trọng, bao gồm cả nhập viện và tử vong. Những loại thuốc này dự kiến sẽ duy trì hoạt động chống lại các dòng phụ Omicron hiện đang lưu hành và được phổ biến rộng rãi. Phương pháp điều trị COVID-19 hiện có không thay thế được nhu cầu cập nhật thông tin về việc tiêm vắc-xin COVID-19 của mọi người, vốn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh tật và tử vong liên quan đến COVID-19./

(Cập nhật tài liệu của CDC Hoa Kỳ)

**BSCKII. Lê Đăng Ngạn**

Nguyên Phó Giám đốc TTKSBT

# THIỆT THỰC KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM - NGÀNH Y TẾ ĐỔI MỚI, NĂNG ĐỘNG ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

Ngày 06/02/1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 39/HĐBT, trong đó, chọn ngày 27/2 hàng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam kể từ ngày 27/02/1955. Đó là ngày Bác Hồ gửi thư cho Hội Nghị cán bộ y tế toàn quốc lần thứ nhất, để đánh dấu một sự kiện vô cùng trọng đại trong việc hình thành quan điểm, đường lối xây dựng và phát triển ngành Y tế Việt Nam theo những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như để tôn vinh những người thầy thuốc, tôn vinh truyền thống cao đẹp của ngành Y tế, nâng cao vị trí, vai trò người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và để nhắc nhở cán bộ y tế phải tiếp tục phấn đấu để giữ gìn hình ảnh cao quý, đáp ứng đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn những kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

68 năm qua (1955-2023), ngày 27/2 hàng năm đã trở thành ngày hội của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để mọi người nhìn nhận sự đóng góp của những thầy thuốc cho việc bảo vệ sức khỏe, sinh mạng con người, đồng thời cũng là dịp để các cán bộ y tế học tập và ôn lại những lời dạy của Bác, ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngành, đánh giá những thành tựu cũng như những hạn chế, để qua đó ngành có cơ sở căn cứ xây dựng các kế hoạch cho tương lai.

68 năm, một quãng thời gian không dài lắm so với cả quá trình lịch sử của dân tộc, nhưng cũng không quá ngắn cho sự xây dựng và phát triển của ngành Y tế Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Người, đội ngũ cán bộ y tế của nước ta đã nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, gian khổ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhiều người đã để lại một phần máu xương của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước, hàng ngàn người đã vĩnh viễn ra đi, họ đã hiến trọn đời mình cho nền độc lập và tự do của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ ngành Y tế là những thầy thuốc mặc áo lính, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy, hết mình phục vụ vì tình thương yêu đồng chí đồng đội, vì thương binh; họ vừa là hậu phương với mọi xoay sở để kiếm từng miếng ăn cho mình và thương bệnh binh, vừa là người thầy thuốc phục vụ thương bệnh binh vô điều kiện trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ và chiến tranh bom đạn ác liệt; họ còn là những chiến sĩ chiến đấu kiên cường, lập được không ít những chiến công và cũng đã có không biết bao nhiêu tấm gương hy sinh anh dũng, để lại trong lòng đồng chí đồng đội và người thân lòng kính trọng và sự tiếc thương vô hạn; viết nên những trang sử vàng chói lọi và tô điểm thêm cho truyền thống tốt đẹp của ngành Y tế, mà cháu con đời đời không thể nào quên được. Không thể không nhắc đến những Thầy thuốc chân chính như: Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Đặng Thùy Trâm, Tôn Thất Bách, Lê Thế Trung, Nguyễn Thị Ngọc Phượng... cùng hàng ngàn tập thể, cá nhân y bác sĩ, cán bộ ngành Y tế được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua,

các huân chương và nhiều bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng của mình, không quản sự nguy hiểm chết người do những mầm bệnh có thể đưa lại, họ coi việc cứu mạng sống của con người là quan trọng nhất, còn cao hơn cả tính mạng của chính mình.

Tại Tiền Giang, trong chiến tranh, vì thương binh đã có biết bao tấm gương tận tụy, hy sinh vô điều kiện của những người thầy thuốc chiến sĩ, như để kịp thời cứu sống thương binh có trường hợp phải đứng mổ liên tục 2 ngày đêm không ngủ; mùa nước nổi tổ chức đóng bè chuối cho thương binh nằm, y bác sĩ đứng dưới nước để mổ; liên tục dùng miệng hút đờm, hiến máu để cứu sống đồng đội; bất chấp hiểm nguy dưới làn bom, pháo kẻ thù vẫn vững vàng trên bàn mổ. Cán bộ y tế và nhân dân tình nhà mãi mãi ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của bác sĩ Hàng Nhựt Tâm - Trường Ty y tế thành phố Mỹ Tho, bị địch khai hầm đã dùng lựu đạn đánh địch và hy sinh khi bắn hết đạn; đó là nữ y sĩ Lê Thị Lệ Chi - Trường Bệnh xá dân y huyện Chợ Gạo và đồng nghiệp là y tá Lê Thị Ngọc Tiến, khi bị địch bắt, tra tấn dã man, tàn bạo vẫn giữ vững khí tiết. Địch mổ bụng moi gan đồng đội để uy hiếp, đồng chí vẫn kiên quyết không khai; chấp nhận kẻ thù mổ bụng sống, moi gan mình, để bảo vệ an toàn 18 thương binh và những cơ sở cách mạng trong vùng. Đó còn là y sĩ Nguyễn Văn Trạch, y sĩ Võ Văn Lung - Trường Ban dân y huyện Chợ Gạo; bác sĩ Nguyễn Tiến Cường; nữ y sĩ Sáu Hường, Thu Hồng... và rất nhiều cán bộ y tế nữa là những tấm gương sáng ngời y đức, vừa là người thầy thuốc, vừa là người chiến sĩ kiên trung, bất khuất đã ngã xuống trên chiến trường.

Các thế hệ thầy thuốc ngày nay tiếp tục sự nghiệp vẻ vang này với việc không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác. Tại Tiền Giang, cán bộ y tế cũng đã từng bước lớn mạnh, tăng dần về số lượng, nâng lên về chất lượng, trình độ và năng lực công tác; sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ nặng nề, căng thẳng, độc hại, sẵn sàng thức trắng đêm cho phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, cho cấp cứu những ca bệnh khó trong cơn "thập tử nhất sinh" để bảo vệ sức khỏe, sinh mạng người dân mà không phải ai cũng dám làm và cũng làm được. Tuy rằng trong

thực tế, vẫn còn ở đâu đó những than phiền về tinh thần thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế, về sự thiếu trách nhiệm của một vài đơn vị, nhưng đó chỉ là con số ít, không thể vì một số "con sâu" mà đánh giá sai về những cống hiến đáng ghi nhận của đại đa số thầy thuốc, không thể làm phai mờ những thành tích đáng tự hào mà ngành Y tế đã đạt được. Đó là những thắng lợi trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, đã kiểm soát, loại trừ hoặc thanh toán các bệnh như: cúm A (H5N1), cúm A (H1N1), SARS, dịch tả, dịch hạch, đậu mùa, uốn ván, bạch hầu, ho gà, bại liệt, phong, Ebola, MERS-CoV, đậu mùa khỉ và mới đây là đại dịch COVID-19,...

Nhiều kỹ thuật y học mới đã được áp dụng thực hiện ở các tuyến để điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, hiểm nghèo mang lại niềm vui hạnh phúc cho không ít người bệnh và thân nhân; từng bước cải thiện sức khỏe cho người dân trong cộng đồng, góp một phần công sức vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Hàng ngày, hàng giờ, các y, bác sĩ tiếp xúc với những cơ thể bệnh tật, với máu, mủ và với đủ thứ vi trùng, vi-rút... Vậy mà, khi vào ca trực là các y, bác sĩ sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng, đứng bên bàn mổ, thần kinh căng thẳng trong nhiều giờ liền, xong ca mổ bủn rùn cả tay chân và đôi mắt... Vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân, người thầy thuốc từng giờ, từng phút, từng giây chiến đấu giành giật với tử thần để đem lại sự sống cho con người.

Tuy trong thời bình nhưng Tiền Giang cũng rất tự hào vì đã có một cán bộ y tế dũng cảm hy sinh tính mạng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu người và đã được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Đó là điều dưỡng Võ Văn Đẩu, quê quán ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành; công tác tại khoa Điều trị, Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. Hành động dũng cảm hy sinh khi thi hành nhiệm vụ của điều dưỡng Võ Văn Đẩu cũng đã được nguyên Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu gương tại Hội nghị ngành Y tế toàn quốc. Ngành Y tế Tiền Giang đã triển khai học tập noi gương điều dưỡng Võ Văn Đẩu cho tất cả cán bộ, công nhân, viên chức của ngành.

(Xem tiếp theo tại trang 6)

# CẬP NHẬT KIẾN THỨC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH Y TẾ XÃ NĂM 2023

Sáng ngày 08/02/2023, Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Chợ Gạo tổ chức Tập huấn "Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá". Tham gia tập huấn có 35 đại biểu là đại diện lãnh đạo TTYT, Trưởng các khoa phòng, cán bộ Phòng Dân số cùng cán bộ chuyên trách công tác phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên Cử nhân Nguyễn Thị Thùy Trang, Trưởng phòng Dân số cung cấp các kiến thức về tác hại của thuốc lá; nguyên nhân dẫn đến nghiện thuốc lá; giải pháp giảm thiểu tình trạng nghiện thuốc; cập nhật những hình thức tuyên truyền hiệu quả, thiết thực về PCTH thuốc lá... Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe nhắc lại những nội dung trọng tâm của Luật PCTH thuốc lá số 09/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Việc tập huấn về PCTH thuốc lá góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức; giúp cho cán bộ thực hiện công tác PCTH thuốc lá có thêm năng lực trong việc chủ động tuyên truyền, giáo dục thực hiện tốt Luật PCTH của thuốc lá và lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Qua đó sẽ góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông và xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ sở y tế, nơi làm việc trong thời gian tới một cách có hiệu quả./

Lê Thị Thu Hồng  
TTYT huyện Chợ Gạo

(tiếp theo trang 5)

## THIỆT THỰC KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM ...

Trong năm 2022, ngành Y tế đã phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao trong năm. Sau một thời gian toàn ngành Y tế cùng với cả hệ thống chính trị vất vả phòng chống, thì đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát và khống chế trên địa bàn tỉnh kể từ đầu năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Toàn tỉnh cũng đã phấn đấu tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đạt tỷ lệ rất cao. Chất lượng hoạt động khám chữa bệnh cũng được nâng lên. Năm 2022, 100% các bệnh viện trong ngành Y tế Tiền Giang đều đạt tiêu chí chất lượng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85%. Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang hạng I quy mô 1.000 giường bệnh đã hoàn tất thi công xây dựng và nghiệm thu vào tháng 7 năm 2022; tổ chức di dời và vận hành triển khai hoạt động trong tháng 02 năm 2023; qua đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần nâng cao vị thế của ngành Y tế Tiền Giang trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận.



Trào Bằg tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Võ Văn Đấu

Đặc biệt, ngày 30/11/2022, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt hơn 350 cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Y tế từ tỉnh đến cơ sở. Tại buổi họp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nghề y là một nghề rất đặc biệt và cao quý trong xã hội. Không có nghề nào lại đi vào đời sống con người một cách sâu sắc và cấp thiết như nghề y. Trong những năm gần đây, ngành Y tế tỉnh Tiền Giang đã được đầu tư, xây dựng, đào tạo đội ngũ thầy thuốc có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cao, vững tay nghề, chắc niềm tin, đem lại sự hài lòng cho người dân khi đến các bệnh viện khám và điều trị bệnh. Mặt khác, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên và cán bộ quản lý ngành Y tế của Tiền Giang đã trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, luôn nỗ lực phấn đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy cống hiến; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, chăm sóc,

nâng cao sức khỏe nhân dân, mang lại hạnh phúc cho mọi người; tiếp cận nhanh và làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến, góp phần ngăn chặn được các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh nguy hiểm, không để lây lan diện rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, lực lượng chủ lực, tuyến đầu vẫn là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế đã nỗ lực, đóng góp, cống hiến, không ngại khó khăn, không kể hy sinh trên tuyến đầu chống dịch.

Đây là sự kiện rất quan trọng, hết sức có ý nghĩa và vô cùng cảm động được tổ chức lần đầu tiên kể từ sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng; qua đó, đã khích lệ và động viên rất lớn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế sau một thời gian đối phó vất vả và với đại dịch COVID-19.

Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - một danh y của Việt Nam đã từng nói về yêu cầu cần phải có của người thầy thuốc trong tác phẩm Tiểu doãn y tâm án như sau: "Thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người, sống chết một tay mình nắm, phúc họa một tay mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà dám liều lĩnh học đòi cái nghề cao quý đó chẳng!". Chính vì vậy, nhân dân ta rất tôn trọng người thầy thuốc và cho rằng người thầy thuốc phải là người có trình độ, là trí thức, nhân ái, đức độ, tận tụy với nghề, xoa dịu nỗi đau của người bệnh; người bệnh xem người thầy thuốc là ân nhân cứu mạng cho mình. Thông qua hoạt động, công tác của ngành Y tế, người dân đánh giá sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe mình và đánh giá tính ưu việt của chế độ XHCN so với các chế độ xã hội khác; hay nói cách khác, ở một chừng mực nào đó, niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta được xây dựng trên cơ sở đánh giá cung cách làm việc và tinh thần thái độ phục vụ của các cán bộ y tế.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam luôn là ngày trọng đại và nhiều ý nghĩa đối với mỗi cán bộ ngành Y tế chúng ta. Tuy đã 68 năm trôi qua, những lời dạy của Người thật sâu sắc và vẫn mang đầy tính thời sự trong giai đoạn hiện nay. Cho nên, để thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, ngành Y tế Tiền Giang cần phải phát huy tối đa những thành quả đã đạt được, đồng thời phấn đấu khắc phục cho được những hạn chế, khó khăn, thách thức, đồng thời phải hết sức năng động, phát huy trí tuệ tập thể cho việc nghiên cứu, đổi mới các phương thức điều hành hoạt động trên mọi lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần xây dựng và phát triển ngành Y tế trở thành một ngành chuyên môn khoa học hiện đại, góp phần hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./

BSCKII. Trần Thanh Thảo  
Giám đốc Sở Y tế

# Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng ĐỒNG CHÍ NGÔ THANH HÒA



Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Thanh Hòa

Ngày 01/02/2023, tại Hội trường Bệnh viện Tâm Thần, Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Thanh Hòa, Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần. Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến dự và trao Huy hiệu.

Đồng chí Ngô Thanh Hòa sinh ngày 19/02/1963, là Thầy thuốc ưu tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần. Đồng chí Hòa vào Đảng ngày 02/12/1982, chính thức ngày 02/6/1984. Đến nay, năm 2023, đồng chí Hòa đã tròn 60 tuổi đời, 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cá nhân đồng chí đã không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm cho biết: Đồng chí Hòa đã được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, nay tiếp tục nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng chính là phần thưởng cao quý mà Đảng trao cho đồng chí, là ghi nhận công lao, sự cống hiến của đồng chí đối với Đảng. Đây là một vinh dự lớn không chỉ riêng đồng chí, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, tập thể cơ quan, của Đảng bộ tỉnh. Đây là phần thưởng lớn, là động lực để đồng chí tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và tin tưởng rằng với kinh nghiệm của mình, dù ở đâu, cương vị nào, đồng chí Hòa cũng tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng, nêu cao tinh thần đảng viên, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho tổ chức đảng nơi đồng chí sinh hoạt, là tấm gương để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo.

Việc trao tặng huy hiệu Đảng có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức Đảng. Đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng là một vinh dự lớn, được Đảng ghi công những đóng góp to lớn của cá nhân Đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Vì vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị đồng chí Hòa luôn trân trọng, giữ gìn, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Trung ương./

Thanh Hoàng

## LƯƠNG Y NHƯ MẸ HIỀN

Ngày hai bảy tháng hai  
Suốt chiều dài lịch sử  
Vinh dự của ngành Y  
Được ghi công mãi mãi  
Dù quãng đường xa vắng  
Anh nào ngại dẫn đò  
Dù mưa to bão táp  
Có chị đáp lời ngay  
Túc trực suốt đêm ngày  
Bàn tay anh ấm áp  
Lời chị ngọt ngào êm  
Cứ mỗi sáng hàng đêm  
Luôn ở bên người bệnh  
Xứng danh năm chữ vàng

Bác Hồ từng gửi tặng  
Cố gắng trong công việc  
Cứu người có tiếc chi  
Thời khắc bệnh lâm nguy  
Quên cả ăn và ngủ  
Dù trải bao gian khó  
Không bỏ mặc bệnh nhân  
Luôn ân cần chăm sóc  
Như người mẹ dịu hiền  
Như thiên thần áo trắng  
Ngành Y luôn tỏa sáng  
Mang hạnh phúc cho đời...!!!

Như Hoa  
TYT Long Hòa, TX Gò Công

## TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÁI BÈ

### Cảnh báo số ca mắc Sốt xuất huyết gia tăng

Theo BSCKI. Nguyễn Văn Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Cái Bè, tính đến ngày 13/02/2023, toàn huyện ghi nhận 128 ca mắc Sốt xuất huyết (SXH), so cùng kỳ năm 2022 (25 ca) tăng 412%; có 08 ca sốc. Số ca mắc tính trên 100.000 dân là 43 ca/100.000 dân, tăng 405% so cùng kỳ năm 2022 là 8,5 ca/100.000 dân. Các ca bệnh xảy ra tại 25/25 xã, thị trấn. Phát hiện 35 ổ dịch SXH và được xử lý theo quy định phòng, chống dịch. Hiện xã Hậu Mỹ Trinh có 25 ca mắc SXH, là xã có số ca mắc cao nhất trong 25 xã, kể đến là xã Thiện Trung 11 ca, Mỹ Đức Tây 10 ca... Qua đó cho thấy số ca mắc SXH của huyện Cái Bè có xu hướng gia tăng từ những tháng đầu năm.

Trước tình hình dịch bệnh SXH diễn biến phức tạp, TTYT huyện đã báo cáo Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện và xin chủ trương xây dựng kế hoạch dập dịch diện rộng tại ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh với 759 hộ gia đình đang sinh sống. Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/2/2023 đến ngày 26/2/2023, thực hiện diệt lăng quăng và phun hóa chất 2 đợt cách nhau 7 ngày cho tất cả hộ gia đình trên địa bàn ấp. Chiến dịch huy động tất cả lực lượng các ban ngành, đoàn thể cùng tham gia với ngành Y tế.

Cảnh báo về nguyên nhân số ca mắc SXH của huyện tăng từ những tháng đầu năm, BSCKI. Nguyễn Văn Kiệt, từ đầu năm 2023 trên địa bàn Cái Bè có các đợt mưa bất chợt làm gia tăng véc-tơ truyền bệnh muỗi vằn, từ đó số ca SXH trên địa bàn gia tăng đột biến... Bên cạnh đó, người dân có thực hiện dọn dẹp môi trường xung quanh nhà nhưng không thường xuyên và liên tục hàng tuần, các vật chứa nước linh tinh không được lật úp là nơi để muỗi vằn thuận lợi đẻ trứng và phát sinh lăng quăng...

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc TTYT huyện Cái Bè đã có văn bản chỉ đạo đến các trạm y tế trên địa bàn quản lý tập trung công tác phòng, chống dịch nói chung và SXH nói riêng. Trong thời gian tới, TTYT huyện Cái Bè tiếp tục tập trung giám sát ca bệnh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

Tăng cường năng lực hệ thống điều trị, phát hiện sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp nặng, ca tử vong. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, tích cực thay đổi hành vi, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Các Trạm Y tế tích cực tham mưu cho UBND xã có kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống SXH, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác truyền thông phòng, chống SXH và chiến dịch diệt lăng quăng để công tác phòng, chống dịch của địa phương đạt hiệu quả cao./

Hoa Tiên  
TTYT huyện Cái Bè

# BÁC SĨ TRẦN THỊ MINH HÀ

## Yêu nghề, hết lòng vì người bệnh

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước và yêu nước thì phải thi đua”, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và ngành Y tế đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; trong đó, ngành Y tế xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước là đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Năm 2022, với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân địa phương gắn với công tác xây dựng đơn vị văn hóa, ngành Y tế thị xã Gò Công (TXGC) đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ công tác, dẫn đầu Khối thi đua Trung tâm Y tế tuyến huyện về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, bác sĩ Trần Thị Minh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TXGC là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế.

Bác sĩ Trần Thị Minh Hà, sinh ra ở một vùng quê nghèo xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, nay là xã Long Hoà, thị xã Gò Công. Với mơ ước trở thành một bác sĩ chữa bệnh, cứu người, sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị học y sĩ tại Trường trung học Y tế Tiền Giang. Càng học, chị lại càng đam mê nghề y hơn. Năm 1990, tốt nghiệp ra trường, chị xin về công tác tại Trung tâm Y tế. Là một y sĩ sản nhi, từ những ngày đầu mới vào nghề, chị đã tích cực vận dụng những kiến thức học được ở trường vào thực tế và đỡ đẻ cho hàng trăm sản phụ được mẹ tròn con vuông. Chị cảm thấy rất vui khi được nghe tiếng khóc chào đời của những thiên thần trong vòng tay dịu êm của người mẹ và ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của người cha. Có lẽ, vì điều này và lòng say nghề, chị quyết định chọn học chuyên ngành Sản phụ khoa và nguyện trở thành người đồng hành cùng thai phụ trong hành trình chào đón con yêu chào đời. Từ năm 2001-2005, chị Hà tham gia học bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2006-2007 học định hướng sản khoa tại bệnh viện Từ Dũ và từ năm 2008-2010 tiếp tục học bác sĩ chuyên khoa I sản tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Hơn 30 năm với nghề y, bác sĩ Hà có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, mỗi ca “vượt cạn” đều để lại trong chị nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chị chia sẻ: “Là một viên chức ngành Y tế, tham gia công tác nhiều năm trong ngành, đến nay bản thân đã trải qua nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn, có những lúc phải chứng kiến giữa sự sống và cái chết của người bệnh rất mong manh mà nếu như người cán bộ y tế không có tinh thần nhiệt huyết, không có lương tâm nghề nghiệp và sự chịu đựng thì không thể vượt qua được. Bản thân tôi lúc nào cũng đặt trọn niềm tin vào nghề nghiệp mà mình đã chọn. Nếu xét về kinh tế thì không thể so sánh với những nghề khác, nhưng đây là một nghề cao quý được xã hội thừa nhận, từ đó tự động viên an ủi mình trong những lúc khó khăn”.



Bác sĩ Hà thăm khám người bệnh lưu trú

Theo bác sĩ Hà, yêu nghề là xem bệnh nhân như người thân của mình, thì khó khăn nào cũng vượt qua. Yêu nghề thì cố gắng học, học nữa, học mãi để phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tín nhiệm cao của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế TXGC, từ năm 2016 bác sĩ Trần Thị Minh Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách công tác chuyên môn kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế TXGC.

Ở cương vị này, bác sĩ Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quy chế làm việc, quy chế chuyên môn và các quy định khác, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động của đơn vị, giúp cho Trung tâm Y tế ngày càng khang trang, sạch đẹp, người bệnh ngày càng được phục vụ tốt hơn. Khoác trên mình màu áo blouse trắng, bác sĩ Hà luôn nhắc nhở bản thân cũng như nhân sự với các đồng nghiệp: Làm bác sĩ giỏi nghề chưa đủ mà cốt lõi là cần có y đức, hãy xem người bệnh như người nhà của mình, thường xuyên đặt mình vào vị trí của bệnh nhân để thấu hiểu nỗi đau và tìm giải pháp chữa trị hiệu quả. Khi mình là người bệnh sẽ biết họ cần gì, mong muốn gì... và từ đó đáp ứng, đem đến sự hài lòng cho người bệnh.

Hơn 30 năm công tác trong ngành y, bác sĩ Hà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác quản lý, được ngành Y tế tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và nhận nhiều giấy khen, bằng khen, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, UBND thị xã và Sở Y tế./.

Thanh Hoàng

## TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ GẠO

### QUYÊN GÓP HỖ TRỢ CÔNG ĐOÀN VIÊN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

Ngày 09/01/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Chợ Gạo đã tổ chức thăm và trao tiền hỗ trợ cho công đoàn viên Đặng Thị Xuân Hoa bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Công đoàn viên Đặng Thị Xuân Hoa là điều dưỡng công tác tại Trạm Y tế xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm 2022, công đoàn viên Hoa nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ, công đoàn viên Hoa mắc bệnh suy thận cấp độ 5 là mức độ nặng nhất, cần phải chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình công đoàn viên Hoa gặp nhiều khó khăn.



Trao tiền hỗ trợ cho công đoàn viên Đặng Thị Xuân Hoa



# VẮC-XIN CÚM AN TOÀN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ MANG THAI

Tiêm phòng cúm khi mang thai giúp bảo vệ phụ nữ mang thai khỏi bệnh cúm trong và sau khi mang thai, giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bệnh cúm trong vài tháng đầu đời. Không có khuyến nghị nào cho rằng những phụ nữ đang mang thai hoặc những người có bệnh lý nền từ trước cần phải có sự cho phép đặc biệt hay sự đồng ý bằng văn bản của bác sĩ hay chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ để được tiêm phòng cúm.

## Nguy cơ biến chứng ở phụ nữ có thai

Bất cứ ai cũng có thể bị cúm, ngay cả những người khỏe mạnh và các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cúm có thể xảy ra với bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi, nhưng một số người có nguy cơ cao mắc các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến cúm nếu họ bị bệnh. Đó là những người từ 65 tuổi trở lên, những người mắc một số bệnh mãn tính như: hen, tiểu đường, bệnh tim, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là những trẻ dưới 2 tuổi.

Cúm có nhiều khả năng gây bệnh khiến phụ nữ mang thai phải nhập viện cao hơn so với những người không mang thai trong độ tuổi sinh sản. Cúm cũng có thể gây ảnh hưởng cho em bé đang phát triển. Trong một số nghiên cứu, triệu chứng sốt phổ biến của cúm có liên quan đến dị tật ống thần kinh và các hậu quả bất lợi khác đối với trẻ đang phát triển. Tiêm vắc-xin khi đang mang thai cũng có thể giúp bảo vệ em bé khỏi bệnh cúm sau khi sinh vì các kháng thể được truyền từ mẹ sang em bé trong khi mang thai. Những người đã được tiêm ngừa vắc-xin cúm khi đang mang thai hoặc cho con bú thì các kháng thể cũng sẽ được truyền từ mẹ sang con và bảo vệ trẻ chống lại bệnh cúm.

## Vắc-xin cúm là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh cúm

Tiêm vắc-xin cúm là hành động đầu tiên và quan trọng nhất mà một người có thể thực hiện để bảo vệ khỏi bệnh cúm cũng như các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra. Phụ nữ mang thai nên tiêm phòng cúm, không dùng vắc-xin cúm dạng xịt mũi. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy rằng trong mùa cúm 2010-2011 và 2011-2012, việc tiêm phòng cúm giúp giảm tới 50% nguy cơ mắc bệnh cúm ở phụ nữ mang thai. Những kết quả này phù hợp với hiệu quả ước tính của vắc-xin cúm ở người lớn từ 18-64 tuổi. Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy việc tiêm phòng cúm giúp giảm trung bình 40% nguy cơ nhập viện vì cúm ở phụ nữ mang thai. Những phụ nữ mang thai tiêm phòng cúm cũng giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bệnh cúm trong vài tháng đầu sau khi sinh, khi trẻ còn quá nhỏ để tiêm phòng. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy về lợi ích của việc tiêm phòng cúm cho phụ nữ mang thai. Tháng 9 và tháng 10 mỗi năm là thời điểm tốt nhất để tiêm ngừa vắc-xin phòng bệnh cúm.

## Vắc-xin cúm an toàn cho phụ nữ mang thai

Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ và Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả người lớn nên tiêm vắc-xin cúm hàng năm và những người đang hoặc chuẩn bị mang thai trong mùa cúm nên tiêm vắc-xin cúm bất hoạt (phụ nữ mang thai không nên tiêm vắc-xin sống giảm độc lực) ngay khi có sẵn. Hàng triệu liều vắc-xin cúm đã được sử dụng an toàn trong hơn 75 năm, bao gồm cả những người mang thai. Sự an toàn của việc tiêm phòng cúm trong thời kỳ mang thai đã được chứng minh nhất quán qua nhiều thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu quan sát và dữ liệu từ các hệ thống báo cáo an toàn.

Tiêm vắc-xin cúm khi mang thai không làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc thai chết lưu. Dự án Liên kết Dữ liệu an toàn vắc-xin (VSD) của CDC Hoa Kỳ đã tiến hành một trong những nghiên cứu lớn nhất kiểm tra việc tiêm phòng cúm và nguy cơ sảy thai. Nghiên cứu bao gồm ba mùa cúm (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), tìm kiếm bất kỳ nguy cơ sảy thai gia tăng nào ở những người đã tiêm vắc-xin cúm trong thời kỳ mang thai. Nghiên cứu cho thấy không có nguy cơ sảy thai gia tăng liên quan đến việc tiêm phòng cúm trong thời kỳ mang thai. Theo một nghiên cứu trước đây cho thấy những người mang thai tiêm vắc-xin cúm có chứa H1N1 hai năm liên tiếp có thể tăng nguy cơ sảy thai. Nhưng các kết quả gần đây từ nghiên cứu này cho thấy việc tiêm phòng cúm là an toàn cho phụ nữ mang thai và thai nhi của họ, đồng thời ủng hộ khuyến nghị hiện tại của ACIP về việc tiêm phòng cúm vào bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ. Một nghiên cứu khác tại VSD (Panagiotakopoulos et al. 2020) đã kiểm tra nguy cơ thai chết lưu (tử vong của thai nhi xảy ra sau 20 tuần tuổi của thai) ở những phụ nữ mang thai khi đã tiêm vắc-xin cúm không tìm thấy nguy cơ gia tăng.

Không có khuyến nghị nào cho rằng những phụ nữ đang mang thai, những người có bệnh lý nền từ trước cần phải có sự cho phép đặc biệt hay sự đồng ý bằng văn bản của bác sĩ hay chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ để được tiêm phòng cúm.

Ngoài việc tiêm phòng cúm, phụ nữ mang thai nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa hàng ngày theo khuyến nghị cho mọi người, bao gồm tránh những người bị bệnh, che miệng khi ho và rửa tay thường xuyên. Ngoài ra, cho con bú cũng có nhiều lợi ích, giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi các bệnh nhiễm trùng như cúm./

(Cập nhật tài liệu của CDC Hoa Kỳ)  
**BSCKII. Lê Đăng Ngạn**  
Nguyên Phó Giám đốc TTKSBT

Trước hoàn cảnh đó, với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở TTYT huyện Chợ Gạo đã tổ chức phát động đợt quyên góp ủng hộ tinh thần và vật chất cho công đoàn viên Đặng Thị Xuân Hoa.

Tại buổi thăm hỏi, bác sĩ Huỳnh Thị Thu Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở TTYT huyện Chợ Gạo cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần chia sẻ, động viên tới gia đình cũng như bản thân công đoàn viên Hoa cố gắng vượt qua khó khăn để chiến thắng bệnh tật, ổn định cuộc sống; đồng thời trao số tiền quyên góp được 38.400.000đ giúp công đoàn viên Hoa và gia đình có thêm niềm tin, nghị lực, giúp vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Số tiền tuy không lớn nhưng chính sự sẻ chia, động viên kịp thời của Công đoàn cơ sở TTYT huyện Chợ Gạo là nguồn động viên to lớn, thiết thực đối với công đoàn viên Hoa, giúp chị phần chấn tinh thần yên tâm điều trị, vượt qua nỗi đau bệnh tật, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Đó cũng là thể hiện tình cảm, trách nhiệm, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” của Công đoàn cơ sở TTYT huyện Chợ Gạo đối với đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn./

**Nguyễn Văn Xuân**  
TTYT huyện Chợ Gạo

## Hội nghị Tổng kết hoạt động kiểm soát bệnh tật năm 2022, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023

Ngày 23/02/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kiểm soát bệnh tật năm 2022, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023. Tham dự Hội nghị có BSCKII. Nguyễn Hữu Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Trung tâm Y tế (TTYT) 11 huyện, thị xã, thành phố.



BSCKII. Võ Thanh Nhơn, Phó Giám đốc phụ trách TTKSBT thông qua định hướng kế hoạch kiểm soát bệnh tật năm 2023

Trong năm 2022, TTKSBT đã chú trọng xây dựng các kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị, ban ngành liên quan trong tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng. Điển hình như, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Công tác triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 diễn ra an toàn theo tiến độ kế hoạch đề ra... Tăng cường giám sát và xử lý ổ dịch Sốt xuất huyết (SXH), Tay chân miệng (TCM), khống chế kịp thời các ổ dịch theo quy định. Hoạt động khám, điều trị bảo hiểm y tế (BHYT) cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; khám, điều trị nghiện chất cho các đối tượng nghiện ma túy tiếp tục được duy trì. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và dinh dưỡng trẻ em tiếp tục được thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Hoạt động giám sát chất lượng nước, giám sát chất thải y tế được thực hiện thường xuyên; tăng hiệu quả giám sát, phòng chống các bệnh truyền nhiễm trong trường học... Hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm thực hiện đạt chỉ tiêu, tiến độ; triển khai thực hiện tư vấn, tầm soát bệnh Đái tháo đường, tiền Đái tháo đường; quản lý bệnh Tăng huyết áp, bệnh Ung thư, COPD tại cộng đồng. Các hoạt động truyền thông được triển khai có chất lượng, góp phần tích cực trong hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo tình hình bệnh SXH năm 2022; thực trạng công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm... và trao đổi, thảo luận tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời xây dựng định hướng nhiệm vụ trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, BSCKII. Nguyễn Hữu Diệp ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của TTKSBT, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy, lãnh đạo Trung tâm tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cùng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống. Tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thực hiện tiêm ngừa vắc-xin bổ sung và tiêm nhắc cho các đối tượng theo kế hoạch của Bộ Y tế. Hoàn thiện hệ thống giám sát, cảnh báo dịch và phòng, chống dịch bệnh chủ động. Hoàn thiện hệ thống giám sát, phòng chống các yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm các cấp, phối hợp chặt chẽ với hệ thống điều trị, bảo đảm đủ năng lực kiểm soát, phát hiện, tư vấn, hướng dẫn điều trị dự phòng. Cùng cố, kiện toàn nhân sự mua sắm, thẩm định trong hoạt động cung ứng vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất, vắc-xin... đáp ứng cầu công tác, tuân thủ pháp luật. Tăng cường công tác truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao kiến thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn./

Thanh Hoàng

## Hiệu lực của Vắc-xin EV71 sau 2 năm nghiên cứu tại Tiền Giang

Sáng ngày 05/01/2023, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (BVĐKKVCL), Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở Y tế Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết "Nghiên cứu đa khu vực, đa trung tâm, đối chứng giả dược, mù đôi, ngẫu nhiên, phân tầng, tiến cứu, giai đoạn 3 nhằm đánh giá tính hiệu quả, tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc-xin Enterovirus EV71 bất hoạt sản xuất trên tế bào vero với tá chất ALP04 ở trẻ nhũ nhi và trẻ em". Tham dự có TS.BS. Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM; BSCKII. Nguyễn Hữu Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo UBND huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, thị xã Cai Lậy, chủ nhiệm đề tài và các nghiên cứu viên tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin EV71.

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc-xin tay chân miệng EV71 do Công ty vắc-xin Medigen (MVC), Đài Loan sản xuất được triển khai tại tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp theo chủ trương tại Công văn số 2322/UBND-KGVX ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 1037/QĐ-BYT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế (BYT).

Tại Tiền Giang, nghiên cứu vắc-xin tay chân miệng (TCM) với sự hỗ trợ của Công ty vắc-xin Medigen (MCV), Đài Loan, Viện Pasteur Tp. HCM, đã được UBND tỉnh, UBND 3 huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy đồng ý triển khai cùng với sự đồng thuận của các Ban, Ngành, Đoàn thể và người dân trên địa bàn. Nghiên cứu kết thúc vào tháng 04/2021 và được Bộ Y tế nghiệm thu kết quả theo giấy chứng nhận số 26/CN-K2ĐT ngày 14/09/2022.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, BSCKII. Nguyễn Hữu Diệp nhấn mạnh: Lãnh đạo ngành Y tế đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương, các nghiên cứu viên, cộng tác viên, TYT, TTYT các huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, BVĐKKVCL và các đơn vị có liên quan, vượt qua những khó khăn cũng như đại dịch COVID-19 để thực hiện các giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu. Xin cảm ơn các bậc cha mẹ, người thân đã cho con, em tham gia, đồng hành thử nghiệm lâm sàng vắc-xin EV71 trong thời gian qua với hy vọng sẽ có được vắc-xin phòng bệnh TCM hiệu quả trong thời gian tới.

Chúng tôi rất mong muốn sau khi được BYT, Hội đồng Đạo đức BYT nghiệm thu, đánh giá và công nhận hiệu quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin EV71, nhà tài trợ cần sớm đệ trình hồ sơ cho BYT xin cấp phép lưu hành vắc-xin EV71 tại Việt Nam để trẻ em Việt Nam sớm được thụ hưởng thành quả mà nghiên cứu đem lại cùng với các trẻ em tại các nước khác. Cùng với các biện pháp phòng, chống TCM hiện nay, kỳ vọng vắc-xin EV71 sẽ giúp chủ động kiểm soát hiệu quả bệnh TCM, nhằm bảo vệ tốt sức khỏe trẻ em và người dân tỉnh Tiền Giang.

Trình bày về kết quả nghiên cứu, Ths.BS. Nguyễn Trọng Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu viên chính cho biết: Không có lo ngại đáng kể nào về an toàn được phát hiện trong quá trình nghiên cứu. Hiệu lực vắc-xin đạt 96,8%. Đạt được tiêu chuẩn về sinh miễn dịch đã nêu trong hướng dẫn FDA Đài Loan (TFDA) cho việc phê duyệt vắc-xin EV71. Duy trì đáp ứng miễn dịch tốt trong ít nhất 1 năm. Hai liều EV71 được tiêm cách nhau 56 ngày và một liều nhắc lại vào 1 năm sau liều đầu tiên cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 2 tuổi đã cung cấp khả năng bảo vệ chống lại việc nhiễm EV71 cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, TS.BS. Nguyễn Vũ Thượng cảm ơn các đơn vị có liên quan trong thực hiện đề tài nghiên cứu thời gian qua, đặc biệt những nỗ lực trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Đồng thời, cảm ơn các bậc cha mẹ, người thân đã cho con, em tham gia đồng hành thử nghiệm lâm sàng vắc-xin EV71 để có được những kết quả tích cực như hôm nay, từ đó đóng góp cho nền tảng khoa học trên thế giới cũng như ứng dụng những thành quả đó vào trong cuộc sống./

Thanh Hoàng

# Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang và tổ chức Hội mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng ngày 25/02/2023, UBND tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang tại số 315, Quốc lộ 1, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho và Hội mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Văn Niêm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thị Kim Cúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo các huyện, thị, thành; lãnh đạo ngành Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ; lãnh đạo các bệnh viện và Trung tâm Y tế trong tỉnh Tiền Giang...

Theo báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Tiền Giang có quy mô 1.000 giường bệnh với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, là dự án thuộc nhóm A, công trình Bệnh viện cấp I. Bệnh viện được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 100.000 m<sup>2</sup> (10 ha), trong đó tổng diện tích xây dựng là 23.258 m<sup>2</sup>. Các hạng mục công trình của Bệnh viện bao gồm 4 khối nhà chức năng chính, quy mô công trình cao từ 1 đến 10 tầng (khối nhà chính N1, khối nhà dinh dưỡng N2, khối nhà truyền nhiễm N3 và khối nhà tang lễ N4) và các hạng mục phụ trợ.

Khối nhà chính cao 10 tầng nổi và 1 tầng hầm được phân bố các khoa như: Khoa Cấp cứu người lớn, Khoa Cấp cứu nhi, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn và trẻ em, Phòng mổ (Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức), các Khoa lâm sàng nội trú, Khoa cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh), Khoa Dược, Khoa Khám bệnh ngoại trú, Khu Cấp phát thuốc bảo hiểm, nhà giữ xe tầng hầm và các Phòng chức năng, hành chính...

Khối nhà dinh dưỡng, dịch vụ cao 3 tầng gồm Khoa Dinh dưỡng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và bếp ăn cho bệnh nhân, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Khối nhà truyền nhiễm cao 4 tầng thuộc Khoa Nhiễm được thiết kế tách ra riêng biệt với các khoa, phòng khác nhằm đảm bảo vấn đề phòng, chống lây nhiễm.

Còn lại là Khối nhà tang lễ cao 1 tầng và các công trình phụ trợ gồm các nhà bảo vệ, nhà khí y tế và nổi hơi, trạm điện, nhà lưu rác thải, khối nhà xử lý nước thải, các cống, tường rào. Các hạng mục khác gồm sân vườn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà khác, chiếu sáng ngoài nhà, phòng chống mối, chống sét, camera, âm thanh công cộng, thông tin liên lạc, thông gió và điều hòa không khí, khí y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang là bệnh viện tuyến cuối trong hệ điều trị của tỉnh Tiền Giang. Việc xây dựng mới bệnh viện đã tạo điều kiện để người dân tỉnh nhà được hưởng dịch vụ tiện ích hiện đại trong chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại Lễ Khánh thành, Giám đốc BVĐK tỉnh Tiền Giang, GS.TS. Tạ Văn Trâm hứa với lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khai thác cơ sở hạ tầng và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị để phục vụ tốt cho bệnh nhân; tập thể bệnh viện nguyện cống hiến hết sức mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Lương y như từ mẫu".

Bên cạnh phục vụ công tác khám chữa bệnh, bệnh viện còn là nơi thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phòng bệnh, chỉ đạo tuyến, và quản lý kinh tế y tế trong bệnh viện. Duy trì và phát triển các kỹ thuật của bệnh viện, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chuyên nghiệp hóa các dịch vụ trong bệnh viện, chú trọng công tác phòng bệnh, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề bệnh tật tại cộng đồng, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đồng thời hướng đến hội nhập quốc tế và phát triển, chủ động và phối hợp với các cơ sở đào tạo cán bộ y tế từng bước giải quyết tình trạng thiếu nhân lực cho ngành y, tiến tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bệnh viện và toàn hệ thống, tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật có trọng tâm, trọng điểm và theo đúng nhu cầu cấp thiết của địa phương, tranh thủ và mở rộng các nguồn lực hợp tác quốc tế, từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý bệnh viện theo hướng tiêu chuẩn và chất lượng, lấy bệnh nhân làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ y tế, xây dựng một môi trường văn hóa làm việc và công hiến mang phong cách BVĐK tỉnh Tiền Giang.

Đối với việc quản lý và hoạt động của BVĐK tỉnh Tiền Giang, Giám đốc Sở Y tế, BSKII. Trần Thanh Thảo mong rằng Ban Giám đốc và toàn thể các viên chức thuộc Bệnh viện hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, giữ gìn sử dụng thật tốt cơ sở được bàn giao để Bệnh viện luôn khang trang, sạch đẹp, hiện đại, đồng thời chủ động liên kết với các Bệnh viện Trung ương và các Trường Đại học để phát triển thêm các kỹ thuật mới và các chuyên khoa sâu để nâng cao chất lượng khám và điều trị cho nhân dân. Ngoài ra, Lãnh đạo và đội ngũ viên chức của Bệnh viện cũng phải quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng phong cách làm việc và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, sao cho xứng tầm với một bệnh viện hạng nhất và cũng là thiết thực tri ân những công lao của quý lãnh đạo các cấp qua các thời kỳ đã đóng góp cho việc hình thành, xây dựng và đưa vào sử dụng công trình BVĐK tỉnh Tiền Giang 1.000 giường.

Phát biểu với Lễ Khánh thành BVĐK tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh trân trọng chúc mừng toàn thể cán bộ, viên chức ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn tri ân và trân trọng những cống hiến to lớn của ngành Y tế đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19 vừa qua, cán bộ, viên chức ngành Y tế Tiền Giang đã nêu cao tinh thần "Thầy thuốc như mẹ hiền", dẫn đầu trên tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho BVĐK tỉnh Tiền Giang và tặng 40 Bằng khen cho 11 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang./

Thanh Hoàng

## TỔNG KẾT ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

Ngày 22/02/2023, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Chợ Gạo tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023.

Thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2022, huyện Chợ Gạo đã tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như: truyền thông vận động nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với người cao tuổi và gia đình có người cao tuổi.



TTYT huyện Chợ Gạo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2022

Cụ thể, TTYT huyện đã phối hợp chính quyền các địa phương, Trạm Y tế xã/thị trấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho 2.280 người về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, nhất là các bệnh thường gặp ở người cao tuổi; hướng dẫn 2.354 người cao tuổi các kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe. Các Trạm Y tế thực hiện khám, chữa bệnh cho 4.862 người cao tuổi tại trạm và 689 người tại nơi cư trú. Ngoài ra, Trạm Y tế còn thực hiện khám sàng lọc một số bệnh thường gặp và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 3.660 người từ 73-79 tuổi (đạt 94,7%), 416 người neo đơn bệnh nặng (đạt 100%).

Kế hoạch năm 2023, Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên) bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Phần đầu trong năm có 50% số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên được khám sức khỏe và lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch này, cần có sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. TTYT huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe lâu dài; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tại hội nghị, Giám đốc TTYT huyện Chợ Gạo đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2022./.

Lê Thị Thu Hồng  
TTYT huyện Chợ Gạo

## HIỂN 313 ĐƠN VỊ MÁU TẠI NGÀY HỘI XUÂN HỒNG NĂM 2023

Hoạt động hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta; là hành động giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống ngày càng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các ban ngành, đoàn thể và người dân huyện Chợ Gạo, góp phần cùng ngành Y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu, mang lại niềm vui, sự sống cho người bệnh.



Các cán bộ TTYT huyện Chợ Gạo tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội Xuân Hồng

Ngày 14/02/2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo phối hợp với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội Xuân Hồng với thông điệp "Hiển giọt máu đào - Trao đời sự sống".

Tại ngày hội đã tiếp nhận 313 đơn vị máu của hội viên chữ thập đỏ, cán bộ, công chức, viên chức ban ngành, đoàn thể và người dân của huyện. Ngày hội Xuân Hồng đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng lượng máu thiếu hụt ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Qua 3 năm toàn Đảng, toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng máu cứu chữa người bệnh ngày càng lớn. Với sự vận động tích cực của Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các ban ngành, đoàn thể cùng người dân trên địa bàn huyện đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện, đóng góp những giọt máu quý giá phục vụ cho công tác cứu người, đem lại niềm tin, hi vọng sống cho những bệnh nhân và cho cả người thân của họ. Kết quả số người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đợt I năm 2023 là 313/415 đơn vị máu, đạt 75% so với chỉ tiêu vận động. Đó là kết quả tốt đẹp, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, tương thân tương ái của dân tộc ta.

Hiển máu không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người. Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, hiến máu tình nguyện vẫn ngày càng lan tỏa và được đông đảo người dân tham gia một cách tích cực. Dù có cuộc sống, tính cách, ngành nghề, lứa tuổi, vùng miền khác nhau, nhưng tất cả người hiến máu đều chung trái tim nhân ái, chung nhịp đập sẻ chia. Chính họ đã và sẽ tiếp tục góp phần cung cấp đủ nguồn máu cho các cơ sở khám, chữa bệnh và người bệnh cần máu./.

Lê Thị Thu Hồng  
TTYT huyện Chợ Gạo

## Nhìn lại chặng đường ba năm chiến đấu đại dịch Covid - 19

Trong những ngày đầu xuân năm 2023, mùa của sự sum vầy và yêu thương, cũng là thời điểm ngành Y tế cả nước nói chung và ngành Y tế huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang nói riêng cùng hân hoan chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023) sau gần 3 năm cùng người dân trên toàn thế giới chiến đấu và đẩy lùi đại dịch COVID-19. Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2023, chúng ta cùng nhìn lại một chặng đường chống dịch COVID-19, tri ân những vất vả, hy sinh của người thầy thuốc trong suốt 3 năm qua.

Nhớ lại những ngày đầu xuân năm 2020, những ca bệnh COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc và sau đó lan rộng ra các nước trên thế giới, gây những tổn thất nặng nề về con người và kinh tế. Riêng tại tỉnh Tiền Giang, từ năm 2020 đến nay có hơn 172.000 ca mắc COVID-19, trong đó huyện Tân Phú Đông ghi nhận gần 2.990 ca nhiễm từ kết quả xét nghiệm, là một trong những huyện có số ca mắc thấp và nhiều lần giữ vững "Vùng xanh" trong khi đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Để đạt được những thành tựu trong công tác phòng, chống COVID-19 là do có sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi-rút corona gây ra huyện Tân Phú Đông; sự hỗ trợ từ các ban ngành, đoàn thể từ huyện tới xã; đặc biệt là sự tham gia, quyết tâm của nhân viên y tế và sự đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh của người dân trên toàn huyện.

Những ngày đầu tiên dịch bùng phát, dựa vào vị thế địa lý đặc biệt của vùng đất cù lao bao quanh các bên là sông và biển, huyện đã thành lập các chốt kiểm soát hoạt động 24/24 giờ tại các bến phà, đò nhằm kiểm soát chặt chẽ những trường hợp nghi nhiễm COVID-19, kịp thời đưa vào cách ly và điều trị, hạn chế thấp nhất dịch lan rộng ra cộng đồng. Không chỉ chống dịch trên huyện nhà, nhân viên y tế huyện Tân Phú Đông còn đồng hành cùng ngành Y tế tỉnh đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Nhận được lời kêu gọi và điều động của Sở Y tế, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tân Phú Đông đã cử viên chức, người lao động tham gia trực tại các bệnh viện dã chiến, hỗ trợ sàng lọc cộng đồng tại thành phố Mỹ Tho góp phần cùng người dân toàn tỉnh đẩy lùi dịch bệnh.

Những ngày chống dịch COVID-19 đã trở thành những kỷ niệm, chuỗi ngày khó quên của nhân viên y tế huyện Tân Phú Đông. Từ người thầy thuốc đến bảo vệ, tài xế và hộ lý, các viên chức, người lao động TTYT huyện đã không quản ngại vất vả, khó khăn, nguy hiểm làm việc dài ngày trong môi trường lây nhiễm và căng thẳng để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân. Bên cạnh đó là những gian khổ khi phải xa gia đình, người thân kéo dài. Áp lực, vất vả là thế nhưng không làm giảm đi ý chí, không cản trở được tinh thần của người thầy thuốc, trách nhiệm công dân khi Tổ quốc cần, là nghĩa đồng bào, là tình đồng chí cao cả. Sự hy sinh, cống hiến vì sức khỏe nhân dân của các "chiến sĩ áo trắng" là không thể đong đếm được.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngành y tế huyện Tân Phú Đông tiếp tục khắc phục khó khăn vươn lên để hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm 2023. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, đảm bảo các đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh đến khám và điều trị. Tinh thần, thái độ phục vụ luôn luôn được cán bộ, viên chức xác định là những mục tiêu chính để đem đến sự hài lòng cho người bệnh. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ và nhân viên ngành Y tế Tân Phú Đông tiếp tục học tập, nghiên cứu khoa học và cứu chữa người bệnh, đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh tế, xã hội./

CN. Lê Thị Yến Như  
TTYT huyện Tân Phú Đông

## Tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học" cho nhân viên y tế

Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, y học hiện đại cũng không ngừng nâng cao, nhiều kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH) mới cần được cập nhật cho cán bộ y tế nhằm phát triển năng lực chuyên môn trong lĩnh vực y học. Nhằm cập nhật các kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học trong y học; đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức và nhân viên y tế trong đơn vị phát triển năng lực chuyên môn trong việc nghiên cứu khoa học lĩnh vực y học, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tân Phú Đông đã tổ chức lớp tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học" cho 50 viên chức đang công tác tại các khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc trong 3 ngày từ 21 đến 23/02/2023.

Tại khóa tập huấn, báo cáo viên đã trình bày khái quát về vai trò của nghiên cứu khoa học và các thiết kế nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu; cỡ mẫu và cách chọn mẫu nghiên cứu; quy trình thực hiện một đề tài NCKH. Việc nắm vững kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho học viên có thể hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện và viết báo cáo đề tài cấp cơ sở. Bên cạnh đó, NCKH cũng là kỹ năng cần thiết giúp học viên tự học hỏi và nắm bắt kiến thức mới thông qua đọc các bài báo nghiên cứu trong nước và quốc tế cũng như đánh giá các bằng chứng khoa học trong thực hành y học.



Quang cảnh thảo luận nhóm tại lớp tập huấn

Sau mỗi nội dung trình bày, các học viên được cùng nhau trao đổi, thảo luận; qua đó biết cách xác định chủ đề và mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn thiết kế và xây dựng công cụ thu thập thông tin phù hợp để hoàn thiện đề cương nghiên cứu.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, viên chức TTYT huyện Tân Phú Đông nắm được các kiến thức cơ bản về NCKH, giải quyết được những khó khăn đang còn vướng mắc trong quá trình tham gia thực hiện đề tài cấp cơ sở, từ phát triển được ý tưởng nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện kết quả nghiên cứu, góp phần xây dựng hoạt động NCKH của đơn vị phát triển hơn./

Hồ Văn Sơn  
TTYT huyện Tân Phú Đông

# TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2023

Nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân ngày một tăng cao, tỉnh Tiền Giang đã triển khai hoạt động kiểm tra và tăng cường truyền thông từ ngày 26/12/2022 đến 10/3/2023 với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, đồng thời thực hiện Kế hoạch số 1637/KH-BCTƯ'ATTP của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm; ngày 16/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần đó, Đoàn Kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán 2023 của tỉnh Tiền Giang đã tập trung vào các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn, chủ yếu đối với các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm; đồng thời tăng cường hoạt động truyền thông nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 từ ngày 26/12/2022 đến 10/3/2023. Hoạt động kiểm tra chủ yếu đối với các đối tượng là cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão như: thịt, các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Trong đó, Đoàn kiểm tra tập trung vào những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do cấp huyện, xã thực hiện kiểm tra. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Trong quá trình kiểm tra, kết hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật để giúp các cơ sở kịp thời cập nhật những quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, góp phần sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

Đối với các hoạt động truyền thông được thực hiện bằng nhiều hình thức: tổ chức tuyên truyền lưu động, tọa đàm trực tiếp trên đài truyền hình, treo băng rôn trên các tuyến đường, phát tờ bướm đến cơ sở và người dân để nâng cao ý thức cộng đồng về đảm bảo an toàn thực phẩm, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của tuyến huyện, xã về các nội dung liên quan đến lựa chọn thực phẩm an toàn, bảo quản thực phẩm, các nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn./.

**Phạm Trần Khánh An**  
Chi cục ATVSTP

## Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang với Chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo

Đầu năm Quý Mão 2023, tiếp tục thực hiện Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành, thị tặng sữa cho 840 cháu tại các trường Mầm non thị trấn Cái Bè (Cái Bè), Mầm non Hữu Đạo, Long Định (Châu Thành), Mầm non thị trấn Mỹ Phước (Tân Phước), Mầm non Tân Đông (Gò Công Đông), Mầm non Phú Thạnh (Tân Phú Đông); trao bột ăn dặm cho 33 trẻ nhỏ tại thành phố Mỹ Tho. Tổng giá trị quà tặng trị giá 335.286.000 đồng do Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ.

Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" giai đoạn 2022-2027 là một trong các chương trình trọng điểm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hướng đến một triệu trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi; tập trung trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số sống ở khu vực miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, khu vực nông thôn, vùng bãi ngang, hải đảo... Thời gian qua, hưởng ứng Chương trình và phát huy truyền thống tương thân, tương ái, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động và tổ chức trao tặng quà cho trên 2.000 trẻ em với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình cho trẻ em vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cơ bản nguồn dinh dưỡng cho trẻ phát triển toàn diện nhất./.

**Thu Uyên**  
Hội Chữ thập đỏ tỉnh

# NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG UNG THƯ

Ung thư là tình trạng các tế bào bất thường phát triển không kiểm soát được, dẫn đến xâm lấn và phá hủy các mô tế bào bình thường. Các tế bào bất thường này được gọi là tế bào ung thư. Nếu không được điều trị, các tế bào ung thư có thể phát triển, lây lan vào mô bình thường hoặc đến các bộ phận khác của cơ thể qua đường máu và hệ thống bạch huyết. Đồng thời, có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, thần kinh và tuần hoàn hoặc giải phóng các hormone có thể ảnh hưởng đến chức năng của cơ thể.

Ngày thế giới phòng, chống bệnh Ung thư được tổ chức vào ngày 4 tháng 2 hàng năm và do Liên minh Kiểm soát Ung thư Quốc tế (UICC) lãnh đạo. Đây là một sáng kiến toàn cầu nhằm truyền cảm hứng về bệnh ung thư và hành động trong việc ngăn ngừa, phát hiện sớm và điều trị bệnh tốt hơn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới và gánh nặng bệnh tật của nó đang ngày càng gia tăng. Vào năm 2021, thế giới đã vượt qua một ngưỡng mới nghiêm trọng hơn khi ước tính đã có khoảng 20 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và 10 triệu người đã tử vong. Dự báo những con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong những thập kỷ tới. Các loại ung thư phổ biến nhất là: ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư vòm họng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Điều đáng nói là có hơn 2/3 (khoảng 71,4%) trường hợp ung thư khi tới bệnh viện đã ở giai đoạn muộn.

Tại Việt Nam, năm 2020 tỷ lệ mắc ung thư mới đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia), trong đó tỷ lệ tử vong do ung thư tăng lên 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với ghi nhận của năm 2018. Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Trong đó tỉnh Tiền Giang, có khoảng 2.134 người mắc ung thư (tính đến thời điểm tháng 3/2023) được quản lý trên phần mềm báo cáo bệnh không lây nhiễm.

Để phòng ngừa ung thư, chúng ta cần duy trì lối sống tích cực như: Không hút thuốc lá; hạn chế rượu bia; thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều trái cây, rau củ tươi; ít sử dụng các loại thực phẩm chứa hàm lượng calo cao như đường tinh chế và chất béo từ các nguồn động vật để tránh thừa cân, béo phì; hạn chế sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh; tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày với các hoạt động có tăng nhịp tim; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, sử dụng kem chống nắng, áo khoác, nón, váy chống nắng... khi phải làm việc, di chuyển ngoài trời; tiêm vắc xin phòng HPV, viêm gan B; khám sức khỏe định kỳ, đầy đủ. Ngoài ra, chúng ta cần học cách nhận biết các dấu hiệu của ung thư để phát hiện bệnh sớm. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại đã chứng minh tất cả các bệnh ung thư đều có thể được điều trị và nhiều bệnh ung thư hoàn toàn có thể được ngăn ngừa hoặc chữa khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn sớm./

Trần Thị Mỹ Duyên

## TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH

### Tổ chức Hội mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng ngày 27/02/2023, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Châu Thành tổ chức hội mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023). Dự buổi hội mặt có ông Trương Minh Tới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Huỳnh Văn Bé Hai, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện; ông Nguyễn Phục Quang, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các ông/bà Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc TTYT.

Vào ngày 27/02/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi đến Hội nghị cán bộ Y tế toàn quốc, trong thư Bác đã ân cần thăm hỏi, dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ Y tế. Do ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1955, ngày 27 tháng 02 được chọn là Ngày thầy thuốc Việt Nam. Trong 68 năm qua, ngành Y tế đất nước đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Mạng lưới y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất và cung ứng dược phẩm, bảo hiểm y tế, năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ đều có bước phát triển. Đặc biệt, trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, lây lan nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế, thầy thuốc trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Châu Thành nói riêng đã kiên cường, bền bỉ, hy sinh vì người bệnh để chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh. Đó là những tấm gương sáng về đạo đức, sống hết mình vì người bệnh để các thế hệ sau noi theo và phát huy, từ đó phục vụ tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Hiện nay, TTYT huyện Châu Thành có hơn 200 cán bộ, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ với 180 giường bệnh. Phát huy truyền thống vẻ vang 68 năm qua, ngành Y tế huyện Châu Thành luôn khắc phục mọi khó khăn vươn lên để hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm của từng y, bác sĩ được nâng lên. Trong năm 2022, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của huyện phát triển vững mạnh, có hơn 300.000 lượt khám chữa bệnh, tăng 3,49% so với năm 2021; số bệnh nhân điều trị nội trú tăng gần 3.000 lượt, vượt 65,55% so với năm 2021. Trạm Y tế các xã, thị trấn đã khám và điều trị cho hàng chục nghìn lượt người bệnh, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch cấp trên giao. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, quan tâm kịp thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Kết quả tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đạt tỷ lệ cao. Các bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, các biện pháp phòng, chống dịch được duy trì. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, thực hiện tốt, không ghi nhận ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện. Công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, 100% xã, thị trấn được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã. Công tác thi đua khen thưởng, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức được thường xuyên quan tâm, có 14 tập thể, 209 cá nhân được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen vì đạt thành tích trong phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19; 367 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 14 cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, góp phần lập thành tích cho đơn vị TTYT huyện Châu Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Phát biểu tại buổi hội mặt, ông Huỳnh Văn Bé Hai, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã gửi lời chúc mừng đến các y, bác sĩ, nhân viên y tế huyện nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của ngành; biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả phục vụ người bệnh của cán bộ lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ, viên chức, người lao động ngành Y tế huyện Châu Thành, nhất là tính chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng chức năng để kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Đồng thời mong muốn toàn thể cán bộ và nhân viên các đơn vị y tế nỗ lực, đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe của người dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tiếp tục xây dựng hệ thống khám chữa bệnh theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, làm tăng sự hài lòng của người bệnh, xứng đáng là người thầy thuốc của Nhân dân như lời dạy của Bác "Lương y phải như từ mẫu"./

Phan Thị Thanh Thủy  
TTYT huyện Châu Thành

# HỌP MẶT KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2023)



Lãnh đạo UBND huyện, đại diện các ban ngành, quý cô, chú nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngành Y tế qua các thời kỳ dự họp mặt tại TTYT huyện Cai Lậy (Hoài Nam)



Họp mặt kỷ niệm  
tại TTYT thị xã Cai Lậy (Thanh Hiên) và TTYT huyện Gò Công Tây (Phượng Huỳnh)



Hội thi trò chơi dân gian  
tại TTYT huyện Tân Phước (Phùng Văn Vồn) và Giải bóng đá tại TTYT huyện Tân Phú Đông (Hồ Văn Sơn)

TRÂN TRỌNG MỜI TÁC GIẢ VIẾT BÀI GỬI VỀ: [baosuckhoetg@gmail.com](mailto:baosuckhoetg@gmail.com)

\* Chịu trách nhiệm xuất bản, trưởng Ban biên tập: TS.BS. NGUYỄN VĂN DƯƠNG - Giám đốc Sở Y tế

\* Phó Trưởng ban biên tập:

BSCKII. NGUYỄN HỮU DIỆP - Phó Giám đốc Sở Y tế

BSCKII. VÕ THANH NHƠN - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

TS. HOÀNG THỊ QUỲNH DIỆU - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

\* Thư ký: CN. HUỲNH THỊ THU NGUYỆT

\* Trình bày: CN. ĐẶNG KIM NGUYỄN

In 1.000 bản, khổ 20.5 x 29.5 cm, tại Công ty TNHH Thương Mại, Thiết kế, quảng cáo và in Minh Phương, ĐT: 0273.3871399 Giấy phép xuất bản số: 49/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang, cấp ngày 08/11/2023. In xong nộp lưu chiểu tháng 11/2023.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: Số 158/3 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Mỹ Tho - ĐT: 0273.3884802

Web: [trungtamkiemsoatbenhtattienjiang.gov.vn](http://trungtamkiemsoatbenhtattienjiang.gov.vn)

**(XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG BÁN)**